
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันจันทร์ที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์  สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย  สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน  สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง ติดราชการ

ประชุม 
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
6 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
7 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
8 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
9 นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  

10 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ทัศนีย์ นาระเดช  



 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ    
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2    
7  นายสมบติั  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1.  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ    
2.  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ    
3.  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ ติดราชการประชุม   
4.  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5.  นางละอองดาว  ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
6.  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
 
 
       7.นายสมศักดิ์... 
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7.  นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
8.  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
9.  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
10.  นางสาวทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 

เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ได้ตรวจสอบ     

องค์ประชุม ครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  วันท่ี 26  สิงหาคม  2562 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความใดท่ีไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพิ่มเติม      
ขอให้เสนอได้ 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-ขอเสนอแก้ไขหน้า ท่ี 18 ท้ายๆหน้ากระดาษ ข้อความว่า ในการประชุมประจ าเดือนบ้านแม่พร้าว ขอแก้ไขเป็น ในการประชุม
ประจ าเดือนบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ท่ี 9  
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ในเมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่มีสมาชิกสภาฯขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา    
เพิ่มเติมอีก ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติท่ีประชุม
สภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ 
ท่ีประชุม - มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวน 20 คน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  20  เสียง 
ไม่รับรอง    จ านวน  -     เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  -     เสียง 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ญัติติค้างพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
 -เรื่องญัตติค้างพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไปแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า     
ได้มีหรือแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วย
กับแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง ให้ปรึกษาตามส าคัญข้อเฉพาะที่ มีการแปรญัตติ หรือ
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
-บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมก่อน      
ท่ีจะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระสองหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ผมจึงขอมติท่ีประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวาระสอง หรือไม่ ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ  
ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2563 ในวาระสอง 
เห็นชอบ   จ านวน 20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  -  เสียง 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
 -เม่ือในที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระสอง ด้วยคะแนน 20 เสียง ต่อไปผมจะขอประชุมวาระสาม 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติวาระสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย       
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 ดังนั้น  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบั ง คับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 2547                       
ข้อ 74   ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2563 หรือไม่ 
ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เห็นชอบ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ยกมือขึ้น 
 
       มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม -มีสมาชิกสภาท่ีอยู่ในห้องประชุม จ านวน 20 ท่าน และท่ีประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
เห็นชอบ  จ านวน 20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  -  เสียง 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
 -เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 แล้ว ข้ันตอนต่อไปเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีจะต้องน าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เสนอท่านนายอ าเภอสองเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

4.2  ขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
- ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562   
บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  5,000 บาท 
           โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท 
           โอนลด  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 
           โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท   
 
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น  15,000  บาท 
 

ท่ีประชุม - รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
       4.3 แจ้งขอนัดหมายประชุม... 
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4.3  แจ้งขอนัดหมายประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.                 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จากกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ขอขยาย
ระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ออกไปอีก 15 วัน คือ วันท่ี 16-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ท่านนายอ าเภอสอง ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อ านวยการ
กอง และหัวหน้าส่วนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอสอง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง        
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จึงขอนัดประชุมด่วนในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ขอน าเรียนในท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบ  
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  4.4  พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างท านบดินห้วยน้ าบวย   บ้านป่าเลา หมู่ที่  3             
ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-โครงการก่อสร้างท านบดินห้วยน้ าบวย หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ การด าเนินการก่อสร้าง        
เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ขอมติท่ีประชุมในวันนี้ว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่  ท่ีจะให้มีการ
ด าเนินการก่อสร้างตามโครงการท านบดินห้วยน้ าบวย บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 20 เสียง 
   
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  5.1  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากท่ีมีค าส่ัง ครม.ให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท่ัวประเทศนั้น จะมีการเบิกจ่ายเงินเยอะๆเฉพาะของ อบจ. เทศบาลนคร หรือเทศบาลขนาดใหญ่ๆ ทุกโครงการ           
เราสามารถน ามารวมจ่ายท่ีส าคัญๆได้ โครงการในข้อบัญญัติคงเหลือท่ีมีอยู่รวบรวมได้มา ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท     
เงินช่วยเหลืออุทกภัยท่ีเร่งด่วน จะด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปกติก่อน ส่วนเงินสะสมนั้นเอาไว้ทีหลัง        
ให้ใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นๆเท่านั้น 
-การกันเงินจะไม่มีการกันเงินแล้ววันนี้ จะกันเฉพาะท่ีจะท าไม่ทันเท่านั้น เช่น กรณีไม่ได้ท าสัญญา เป็นอ านาจของสภา 
กรณีท าสัญญาแล้ว เป็นอ านาจของผู้บริหาร จะให้กองคลังเช็คยอดอีกที การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนั้น             
ท่ีเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้จะใช้จ่ายจากเงินส ารองจ่ายไปก่อน พอจะรวบรวมเงินท่ีหาได้ในเงินงบประมาณของปี 2562 
ตอนนี้ท่ีท าได้ก็สามารถน าเครื่องจักรลงด่วน ช่างต้องทราบการเบิกจ่ายให้ทันเวลาในวันท่ี 30 กันยายน 2562 นี้ เงิน
งบประมาณส ารองจ่ายให้ใช้ไปได้เลย ด่วน เป็นงานซ่อมแซม พวกนี้จะท าข้ามปีไม่ได้เด็ดขาด ถ้ามีเหตุภัยเกิดรอบ 2 ซ้ า
มาอีก ดูว่ามีคาบเกี่ยวกับงบประมาณ ปี 2563 หรือไม่ จะมีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
เพื่อกันไว้ส ารองจ่าย ต้องดูความเหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินการด้วย 
 
 
 
 
        5.2 งานอุทกภัย... 
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  5.2  รายงานประมาณการความเสียหายจากอุทกภัยในวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2562 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-งานของหมู่ท่ี 1 ก าลังส่งมาถึงเช้านี้  
หมู่ท่ี 9 น้ ายังไม่ลดลง ยังเข้าไปส ารวจไม่ได้  
อีก 8 หมู่ ได้ส ารวจหมดแล้ว วันศุกร์ท่ีผ่านมา 
หมู่ท่ี 2 มี 2 จุด งบประมาณ 24,000 บาท 
หมู่ท่ี 3 มี 6 จุด งบประมาณ 120,000 บาท 
หมู่ท่ี 4 มี 2 จุด งบประมาณ 15,000 บาท 
หมู่ท่ี 5 มี 2 จุด งบประมาณ 150,000 บาท 
หมู่ท่ี 6 มี 3 จุด งบประมาณ 46,000 บาท 
หมู่ท่ี 7 มี 16 จุด งบประมาณ 89,000 บาท  
หมู่ท่ี 8 มี 2 จุด งบประมาณ 60,000 บาท 
หมู่ท่ี 10 มี 5 จุด งบประมาณ 110,000 บาท 
-ในการส ารวจดังกล่าวนี้ อาจจะมีเพิ่มเติมในการส ารวจในครั้งต่อไป เพราะเราติดตามจากหนังสือท่ีแจ้งมาให้          
อาจมีตกหล่นบางหมู่บ้านตามจุดต่างๆ  ภายในอาทิตย์นี้จะออกส ารวจใหม่อีกรอบ ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านช่วยแจ้ง
รายงานความเสียหายให้กองช่างรับทราบด้วย  
 5.3  นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
-แจ้งความเสียหายน้ าไหลนองเยอะมาก ซัดเอาประปาหมู่บ้านไป ได้ซ่อมวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 ได้รับความเสียหาย 
เลยไม่ได้ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน จะขอเจ้าหน้าท่ีกองช่างออกไปส ารวจความเสียหายเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป 
 5.4  นายซัพวิชญ์ ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
-ของหมู่ 5 บ้านแม่เต้น สายทุ่งมะต้ิว ได้รับความเสียหายด้วย 
 5.5  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
-เงินงบประมาณท่ีจะช่วยเหลือ ต้องรอฟัง ต้ังงบประมาณไว้ โอนไปหมวด บรรเทาสาธารณภัย ต้องท าให้เสร็จส้ินภายใน
ปีนี้ โครงการทุกโครงการจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี แต่ขอสรุปยอดรายการท้ังหมดก่อน 
 5.6  นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน 
-แจ้งประชาสัมพันธ์สตรีตั้งครรภ์ตอนนี้ยังไม่ต้องมาลงทะเบียนไว้ 7-8 เดือน ใกล้คลอดแล้ว ก็ยังไม่ต้องมาลงทะเบียน 
ถ้าคลอดเสร็จแล้ว ให้มาลงทะเบียนได้เลย คลอดแล้วกี่วันก็ได้ให้มาแจ้งโดยเร็ว การรับเบี้ยยังชีพ แต่ก่อนลงทะเบียน
เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ต้องรับเงินในเดือน ตุลาคม ของปีต่อไป 
-ปัจจุบัน ณ ตอนนี้ สามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน ของทุกปี และรับเงินเมื่อครบอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ในเดือนถัดไป  
-แจ้งรับเบี้ยยังชีพ ในวันท่ี 4 กันยายน 2562 ทุกหมู่บ้าน ตามรายละเอียดท่ีแจกให้ไปประชาสัมพันธ์ 
-กรณีโอนย้ายไปมา ของผู้รับเบี้ยยังชีพ รับเงินเดือนได้ถึงเดือนกันยายน เท่านั้น ในเดือนตุลาคม ต้องไปรับเงินเดือน      
ท่ีใหมท่ี่โอนย้ายไป 
-กลางๆเดือนนี้จะออกไปให้บริการรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย 
 5.7  นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
-ถนนการเกษตรทุกหมู่บ้าน ทุกครั้งเราเคยซ่อมแซมท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่เคยได้ซ่อมแซมเลย จะท าอย่างไร            
ขอให ้ผอ.กองช่างตอบค าถามในท่ีประชุม 
 
 
 
       นายสุรชาติ... 
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นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ตอนนี้มันยังด าเนินการอะไรไม่ได้ เขตพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ ท าอะไรไม่ได้เลย มันมีข้อระเบียบปฏิบัติตามท่ีได้กล่าว   
อ้างถึงไปท้ังหมด มันเป็นกฎหมายทุกอย่างท่ีบังคับเราไว้ ท่ีเราต้องปฏิบัติตาม ไม่สามารถฝ่ากฎระเบียบปฏิบัตินี้ได้  
-นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
-เห็นด้วยกับ ผอ.กองช่าง ในส่วนของข้าราชการเพราะระเบียบ กฎหมายมีไว้บังคับให้ปฏิบัติตามนั้น 
ส่วนประชาชนต้องท าอะไรสักอย่าง ถ้าให้องค์กรบังหน้าไว้คงท าอะไรไม่ได้เลย คงแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ เราต้องสู้ด้วย
ตัวของเราเอง ขอเสียงของพวกเราทุกคนออกมา มันอาจจะไม่ใช่แค่เสียงน้อยๆ เราต้องท าให้มันยิ่งใหญ่ และดูเยอะๆ 
ต้องมีการรวมตัวกันใหม่ ส่งหนังสือตามข้ันตอน จากหน่วยงานเล็กๆ ไปจนถึงหน่วยงานใหญ่ๆ เราคงต้องสร้างเครือข่าย
ขึ้นมาใหม่ จาก 1 คน อาจเป็น 100 คน 1,000 คน 10,000 คน ก็ได้ มันเป็นโอกาสทองท่ีเราจะต้องท าให้ได้        
ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาท า การพัฒนาจะยิ่งแย่ลงไปอีก โลกมันเปล่ียนแปลงไปแล้วตอนนี้ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
  5.8  นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
-ขอให้ท่ีประชุมเข้มแข็ง ผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการทุกท่าน ประชาชนในเขตพื้นท่ี ตัวอย่างเช่น           
อ าเภอเชียงม่วน สามารถสร้างเข่ือนเก็บน้ าได้ รวดเดียวจบเลย  ท าไมเขาถึงท าได้  
ผอ.กองช่าง 
-ถ้าเขาไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ สามารถท าได้หมดเลย ไม่มีข้อยกเว้น แต่ท่ีเขามีกฎหมายไว้ให้เราปฏิบัติงาน
นั้น มันต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณของทางราชการ เราใช้เงินหลวงเบิกจ่าย เขาจึงต้องบังคับด้วยกฏหมาย   
  5.9  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-1. แจ้งเก็บรวบรวมขยะอันตราย ให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บทุกจุดของหมู่บ้าน น าส่ง อบจ. 30 สิงหาคม 2562             
ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านด้วย หลอดไฟ กระป๋องสี ขยะอันตรายต่างๆ รวบรวมในถังสีแดง ทุกจุดของหมู่บ้าน       
จะเข้าไปสายในก่อน แล้วออกมาสายข้างนอก เริ่มจากหมู่ 7 ลงมาถึง หมู่ 3 
2. วันนี้ เวลา 13.30 น. ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโครงการพระราชด าริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท ร่วมกับ 
ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของโครงการพระราชด าริ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ       
ในการเตรียมท าโครงการและสามารถเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
  5.10  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-แจ้งประชาสัมพันธ์ ปลูกกัญชา ท่านใดสนใจ ติดต่อ 064-6988456  ค่าสมัคร 300 บาท   
แจ้งช่วยเหลือภัยแล้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งมีงบประมาณมาเยอะ เขาต้องการมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง            
ในเขตต าบลสะเอียบ มี 2 หมู่บ้าน  คือ หมู่ ท่ี 5 และหมู่ ท่ี 2 นอกเหนือจากนั้น ยังพอช่วยเหลือตนเองได้อยู่       
ตัวอย่าง หมู่10 สะพานขาด นายอ าเภอให้ไปยืมเหล็กรางรถไฟ ผมก็ไปหาท่ี มอพัน12 ติดต่อจนครบทุกขั้นตอน 
สุดท้ายเจอปัญหา สอบถามจากท่านก านันลิขิต  แจ้งว่า เหล็กรางรถไฟไม่สามารถเช่ือมติดกันได้ ก็เลยจบ นี่คือปัญหาท่ี
ผมเจอมา     อยากจะแจ้งว่า มันไม่ได้ท าง่ายๆอย่างท่ีทุกคนคิด 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2562  วันจันทร์ท่ี 26  
สิงหาคม  พ.ศ. 2562  และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 
 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 14.15 น. 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)          สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร        ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                         เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 

 
 
 

                                  (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                            (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงช่ือ)         สมศักดิ์  วงศ์เทพ      ประธานกรรมการ 
                                                    (นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ) 
 

 
                                     (ลงช่ือ)        ศักดิ์ณรงค์  อุดม        กรรมการ 
                                                 (นายศักด์ิณรงค์  อุดม) 
 

 
                                     (ลงช่ือ)         ยงค์  วิลัยรัตน์          กรรมการ 
                                                   (นายยงค์  วิลัยรัตน์) 


